



# สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันที่สอง

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันที่สอง โดยมี นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 โดยเป็นการพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (นายชลงาน ศรีแก้ว กับคณะ จำนวน 186 คน เป็นผู้เสนอ)

จากนั้น ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การอภิปรายทั่วไป ใช้เวลาไปแล้วทั้งหมด จำนวน 14 ชั่วโมง 10 นาที 35 วินาที โดยคณะรัฐมนตรีใช้เวลา จำนวน 2 ชั่วโมง 18 นาที 29 วินาที พรรคร่วมรัฐบาลใช้เวลา จำนวน 12 นาที 24 วินาที พรรคร่วมฝ่ายค้านใช้เวลา จำนวน 11 ชั่วโมง 8 นาที 7 วินาที คงเหลือ จำนวน 33 ชั่วโมง 41 นาที 53 วินาที ประธานใช้เวลา จำนวน 21 นาที 35 วินาที จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

ต่อจากนั้น สมาชิกฯ ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ดังนี้

**สมาชิกฯ อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์** ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การทุจริตดูมีย่างซึ่งนายกรัฐมนตรีทราบถึงการทุจริตที่องค์การคลังสินค้า (อคส.) ซื้อดูมีย่าง ที่มีความเสียหายสูงถึง 2,000 ล้านบาท แต่เพิกเฉยไม่ดำเนินการใด ๆ โดย อคส.ยังไม่ได้รับดูมีย่างแต่อย่างใด จนทำให้เกิดความเสียหายขึ้น นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ มีพฤติกรรมฉ้อฉลไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ รู้เห็นเป็นใจหรือปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตในองค์กรหรือหน่วยงานในกำกับดูแลสร้างความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ สำหรับตนเองและพวกพ้อง ไม่ระงับยับยั้งละเลยไม่ติดตามแก้ไขปัญหาการทุจริตเพื่อให้มีการชดใช้ความเสียหาย ปล่อยปละละเลย ให้เกิดการทุจริตทำสัญญาลวง ซื้อขายดูมีย่างขององค์การคลังสินค้า (อคส.) มูลค่า 112,500 ล้านบาท สร้างความเสียหายแก่รัฐ 2,000 ล้านบาท จนไม่สามารถติดตามเงินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จากนั้น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติอายัดบัญชีเงิน จำนวน 2,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีได้รับทราบเรื่องการทุจริตแต่ไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด ทำให้มีการโอนย้ายเงินก่อนที่ ป.ป.ช.สั่งอายัด

**นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์** ตอบชี้แจงว่า ความคืบหน้าคดีทุจริตในโครงการจัดซื้อดูมีย่างนั้น อคส. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เสียหายได้ลงโทษทางวินัยผู้กระทำผิดทั้งหมด ซึ่งมีทั้งผู้ที่ตั้งใจทำให้ อคส.เสียหาย และประมาทเลินเล่อจนทำให้ อคส.เสียหาย ภารกิจของอคส. ในการทวงเงินคืนจากการทุจริตที่ อคส.เป็นเจ้าของเรื่องนั้น ไม่ได้มีเฉพาะเงินดูมีย่าง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 1. การทุจริตดูมีย่าง จำนวน 2,000 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

มีมติอัยตบัญชี 2,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 และขณะเดียวกัน อคส.ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง พบกระทำความผิด และสอบวินัยเจ้าหน้าที่พร้อมผู้เกี่ยวข้อง และชี้มูลความผิด จำนวน 3 ราย คือ อธิบดีรักษาการณ์ผู้อำนวยการ อคส. และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ จำนวน 2 ราย และลงโทษทางวินัยซึ่งตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการเหล่านี้แต่อย่างใด และได้สั่งการให้ดำเนินการอย่างเร่งรัดทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา รวมถึงการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ขอให้ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดโดยขอให้ชำระเงิน จำนวน 2,000 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยมาชดใช้ค่าเสียหาย 2. การทุจริตโครงการจำหน่ายข้าวของรัฐบาลของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จำนวน 504,861 ล้านบาท และ 3. การคดีทุจริตมันสำปะหลัง ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าวข้างต้น ต้องยุติที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ชี้ขาด ขณะนี้ได้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**สมาชิกฯ อภิปรายไม่ไว้วางใจนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย** ในประเด็น การไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับค่าจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งส่อไปทางไม่โปร่งใสต่อการกระทำหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปล่อยปะละเลย มีส่วนรู้เห็นและสมคบคิดให้มีการทุจริตและแสวงหาผลประโยชน์ในหน่วยงานที่กำกับดูแล นำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง ไม่ดำเนินการตรวจสอบ ระวัง ยับยั้ง จนทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและของพี่น้องประชาชนอย่างร้ายแรง ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณ และกรณีใช้นโยบายและโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการออกโฉนดให้กับชาวบ้าน แต่การดำเนินการดังกล่าวพบว่าเป็นการออกเอกสารสิทธิถือครองให้กับนายทุน โดยกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นที่ หาดนาใต้ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พัทลุง จำนวน 27 ฉบับ ลงนามโดยอดีตผู้อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จ.กระบี่ พังงา ตรัง สตูล ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวขอยืนยันว่าไม่สามารถออกโฉนดได้แน่นอน เพราะเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และเคยมีคำพิพากษาของศาลเมื่อปี 2558 ในคดีที่มีผู้บุกรุกเข้าใช้ประโยชน์ ทำสวนมะพร้าวว่าไม่สามารถทำได้ผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติและถูกยึดพื้นที่คืนการออกโฉนดให้นายทุนนั้น พบว่าไม่มีหลักฐานการใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อน และเมื่อตรวจสอบรายละเอียดพบว่า ไม่ใช่ชาวบ้านในพื้นที่แต่เป็นนายทุนเป็นเจ้าของโรงแรม สำหรับราคาที่ดินของหาดนาใต้นั้น ปัจจุบันมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 20 -30 ล้านบาท การใช้นโยบายออกเอกสารสิทธิให้พวกพ้องนั้น เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม

**นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย** ตอบชี้แจง กรณีไม่จ่ายเงินค่าจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ก่อนตนเข้ามาดำรงตำแหน่งมีการจัดซื้อ จำนวน 3 ครั้ง และได้ส่งมอบเมื่อครั้งที่ตนเข้ารับตำแหน่ง ตนจึงได้แต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานตรวจรับ ทั้งนี้ ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบระบบรถยนต์ว่าทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ ต่อมาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ส่งหนังสือมาถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ว่าการจัดซื้อรถครั้งนี้ไม่โปร่งใส ขอให้ระวังไว้ก่อน ตนจึงตั้งกรรมการตรวจสอบ ผลการสอบคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นพบว่ามีประมุขไม่สุจริตจริง ตนจึงเห็นชอบตามกรรมการและรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รับทราบถึง

ข้อเท็จจริงว่าผลสอบมีการฮั้วประมูล โดยรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมทั้งรายงาน สดง.รับทราบ ซึ่งได้ปฏิบัติตามขั้นตอนทุกประการ ส่วนกรณีการเดินสำรวจโฉนดเกาะนุ้ยนอก เกาะบาง หาดนางใต้ ตนได้ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดทั้งทางวินัยและอาญา ดำเนินการเด็ดขาดกับผู้กระทำ ความผิด จึงเป็นที่มาว่ามีการตั้งกรรมการสอบวินัยเจ้าหน้าที่ ที่ทำความผิด และสั่งให้ดำเนินคดี อย่างเด็ดขาด และตั้งกรรมการสอบสวน บัดนี้ผู้เกี่ยวข้องได้ถูกให้ออกจากราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม** ตอบชี้แจงว่า ประเด็นที่ดิน การรถไฟที่เขาระโดง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับการรถไฟตั้งแต่ พ.ศ. 2502 ซึ่งเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิของหน่วยงานรัฐ คือ กรมที่ดินและการรถไฟแห่งประเทศไทย ขอยืนยันว่าตนไม่เคยแทรกแซงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกำกับแต่อย่างใด และได้สั่งการให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในที่ดินดังกล่าว ดำเนินการตามกฎหมาย ตนดูแลการรถไฟโดยให้ยึดการ ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย และหลักธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัด จึงได้แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารพื้นที่เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ ยังได้สั่งการ ให้การรถไฟดำเนินการแก้ไขปัญหาการรถไฟและติดตามความคืบหน้า พร้อมทั้งให้ปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เสมอภาคและโปร่งใส ซึ่งการรถไฟคาดว่า การออกเอกสารสิทธิ์ของกรมที่ดินมีความคลาดเคลื่อน และ ขอให้กรมที่ดินพิจารณาตามกรอบอำนาจหน้าที่เพื่อเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกทับซ้อนกับที่ดินของ การรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ การรถไฟมีหนังสือไปที่ศาลปกครองกลางเพื่อให้มีการวินิจฉัยใน ประเด็นนี้ เพราะศาลปกครองกลางสามารถมีคำสั่งให้เพิกถอนที่ดินทั้งแปลงตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 61 ได้และจะทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและไม่มีการที่ดินส่วนใดตกหล่น รวมทั้งระยะเวลา การพิจารณามีเพียง 2 ศาล คือ ชั้นศาลปกครองกลาง และศาลปกครองสูงสุด ซึ่งศาลมีการรับคำร้องไว้ พิจารณาแล้ว ต้องรอคำวินิจฉัยของศาล สำหรับประเด็นขายหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) บุรีเจริญ เป็นนิติกรรมอำพรางนั้น มีการซื้อขายจริง ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561 ได้มีการโอนเงินซื้อขาย เรียบร้อยแล้ว ที่ธนาคารธนชาติ สาขาบุรีรัมย์ จำนวน 119,500,000 บาท และได้เปลี่ยนเจ้าของ ที่กรมธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ซึ่งตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางหุ้นส่วน จำกัดบุรีเจริญ ส่วนการที่ไม่ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนั้น เนื่องจากการขายหุ้นในขณะนี้ยังไม่ได้ เข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งตนเข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 สำหรับประเด็นที่มีการฮั้วประมูลของกระทรวงคมนาคม นั้น ขอยืนยันว่า ไม่มีเกิดขึ้นแน่นอน เพราะตั้งแต่ตนเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั้น ได้มอบนโยบายให้ดำเนินการ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หลักธรรมาภิบาล และต้องรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน อย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมดำเนินการประมูลงานก่อสร้างโดยใช้ระบบ E-BIDDING ซึ่งดำเนินการโดยกรมบัญชีกลาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งทำตามระเบียบและกฎหมายโดยเคร่งครัด หากมีการฮั้วประมูลจะมีความผิดตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2542 ส่วนประเด็น การจัดงบประมาณของกรมทางหลวงชนบท ไปจังหวัดบุรีรัมย์มากผิดปกติ ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้ จัดทำงบประมาณเป็นจำนวนมาก แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาเพียง 1/3 ของงบประมาณที่ขอ เท่านั้นซึ่งมีทั้งโครงการขนาดใหญ่ที่เป็นงบประมาณผูกพัน และมีงบประมาณขนาดเล็กที่เรียกว่า

งบประมาณปีเดียว ซึ่งกรมทางหลวงชนบท มีการของบประมาณที่จำเป็นเร่งด่วนที่ได้ศึกษามาอย่างรอบคอบแล้ว โดยกระทรวงจะมีคณะทำงานที่คอยตรวจสอบเรื่องงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามที่มีความจำเป็นก่อนที่จะมาถึงตน การของบประมาณทุกอย่างจึงเป็นไปตามกระบวนการซึ่งไม่สามารถจะแทรกแซงได้ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการพัฒนาด้วยเอกชนในด้านการท่องเที่ยว จึงต้องมีการพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งที่สะดวกโดยเกิดขึ้นก่อนที่ตนจะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสียอีก สำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ไม่สามารถทำได้ จึงได้งบประมาณ 3 โครงการ คือ 1. โครงการมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 ส่วนต่อขยาย ช่วงพญา-มาบตาพุด คาดว่าจะแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2568 2.โครงการสร้างสะพานเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 3. โครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ซึ่งตามโครงการลักษณะนี้จึงเป็นโครงการขนาดเล็ก

**สมาชิกฯ อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง**

ในประเด็น บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ East Water ในโครงการบริหารและดำเนินกิจการท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้การประปาภูมิภาคจัดตั้งบริษัท East Water มาบริหารระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก เมื่อปี 2553 โดยการประปาฯ ถือหุ้นในบริษัท 40.20 เปอร์เซ็นต์ และการนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยถือหุ้นบริษัท 4.57 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่าบริษัท East Water เป็นกิจการของรัฐ กรมธนารักษ์รับมอบระบบท่อส่งน้ำจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้ East Water บริหารโครงการท่อส่งน้ำโดยทำสัญญากับบริษัท East Water เป็นเวลายาวนาน และโครงการท่อส่งน้ำหนองค้อ-แหลมฉบัง (ระยะที่ 2) กรมธนารักษ์รับมอบจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ในปี 2541 ให้บริษัทดังกล่าวบริหาร เมื่อครบสัญญา 30 ปี กรมธนารักษ์ได้จ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาแนวทางการจัดการระบบ ผลการศึกษาระบุว่า การรวมสัญญาทั้ง 3 โครงการให้เป็นสัญญาเดียวจึงจะมีความเหมาะสมที่สุด และเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการราชพัสดุ มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารโครงการท่อส่งน้ำทั้ง 3 สัญญาเป็นสัญญาเดียว และให้กรมธนารักษ์ คัดเลือกเอกชนเพื่อบริหารจัดการระบบกรมธนารักษ์ จัดจ้างเอกชนด้วยวิธีการคัดเลือกตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุที่ให้อำนาจกรมธนารักษ์ออกกฎกระทรวงในปี 2564 เรื่องการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ ต่อมาคณะกรรมการคัดเลือก มีอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธาน ออกประกาศเชิญชวนบริษัทเอกชนที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข จำนวน 5 ราย เข้าร่วมการคัดเลือกโดยไม่ใช้วิธีการประมูล ซึ่งพบข้อพิรุธว่าทำไมประธานจึงไม่เชิญชวนบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการทำน้ำประปาในประเทศไทย แต่กลับเชิญบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของข้อเสนอของการคัดเลือกเอกชน ได้แก่ คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติด้านเทคนิค และคุณสมบัติด้านการเงิน ข้อเสนอผลประโยชน์ตอบแทนแบ่งเป็นมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ตอบแทน และข้อเสนอราคาน้ำมันดิบต่อหน่วยเฉลี่ยตลอดอายุสัญญา โดยผู้ที่ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ และเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 กรมธนารักษ์ เปิดให้เอกชนยื่นซองข้อเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือก โดยมีเอกชน 3 รายเข้ายื่น ได้แก่ บริษัท East Water บริษัท Wijk และ บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอและเห็นชอบให้คะแนนของข้อเสนอ 3 ของ ผลปรากฏว่า บริษัท East Water เป็นผู้

ได้รับคะแนนสูงสุด คณะกรรมการคัดเลือกฯ จึงมีหนังสือแจ้งผู้ยื่นข้อเสนอลงขอยกเลิกการคัดเลือกเอกชนตามการประกาศเชิญชวน โดยให้เหตุผลว่าหลักเกณฑ์และวิธีการให้คะแนนผลตอบแทนของผู้ยื่นซึ่งบริษัท East Water เป็นผู้ชนะอย่างมีนัยยะสำคัญ มีความไม่ชัดเจน และต้องมีการยกเลิกผลการคัดเลือก ส่งผลให้บริษัท East Water พ้องศาลปกครอง โดยปัจจุบันศาลรับฟ้องและอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี จึงมีการคัดเลือกเอกชน ครั้ง 2 คณะกรรมการคัดเลือกออกประกาศเชิญชวนให้เอกชน 5 รายเดิมเข้ายื่นข้อเสนอลงขอมีการปรับปรุง TOR ใหม่ ดังนี้ 1. ยกเลิกลักษณะต้องห้ามของผู้ยื่นข้อเสนอลง 2. ปรับลดทุนจดทะเบียนของผู้ยื่นข้อเสนอลงจาก 500 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท 3. ปรับลดหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อจาก 800 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท และ 4. เปลี่ยนข้อกำหนดทางเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอลงจากต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพและประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ และหรือบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำ เป็น ต้องเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจสาธารณูปโภคเกี่ยวกับการจัดการน้ำ และมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ คณะกรรมการคัดเลือกประกาศผลการคัดเลือกบริษัท วงษ์สยามก่อสร้างให้ผลตอบแทนแก่รัฐมากที่สุด จากนั้น คณะกรรมการที่ราชพัสดุให้ชะลอการพิจารณาการอนุมัติผลการคัดเลือกตามประกาศเชิญชวนเพื่อรอคำสั่งศาลปกครอง เนื่องจากการคัดเลือกมีความไม่โปร่งใส

**นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง** ตอบชี้แจงว่า ตนได้เร่งตรวจสอบความโปร่งใสโครงการท่อส่งน้ำภาคตะวันออก หรือ อีอีซี เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินโครงการก่อนจะเซ็นสัญญากับบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ผู้ชนะการประมูลรายใหม่ที่ผ่านมากกระทรวงการคลังได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่มีผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเป็นประธาน โดยตรวจสอบใน 3 ประเด็น คือ 1. ตรวจสอบกระบวนการคัดเลือกว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 2. ตรวจสอบทางกายภาพระบบท่อส่งน้ำ สถานีสูบน้ำ และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการส่งมอบและรับมอบ โดยมีให้เกิดผลกระทบต่อการจัดทำระบบสาธารณูปโภค หรือผู้ใช้น้ำ และ 3. พิจารณาข้อมูลปริมาณน้ำที่ส่งให้แก่ผู้ใช้น้ำเปรียบเทียบกับลักษณะทางกายภาพของท่อส่งน้ำว่ารายได้ที่นำส่งเป็นไปอย่างเหมาะสม ในช่วงที่ผ่านมากกรมธนารักษ์ได้เปิดประมูลโครงการท่อส่งน้ำอีอีซีใหม่ เนื่องจากผู้รับสัมปทานเดิม คือ บริษัทมหาชนจำกัด จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก หรือ East Water จะหมดสัญญาในการดำเนินโครงการท่อส่งน้ำที่ 1 ในปี 2566 ดังนั้น ในช่วง 2 ปีก่อนจะหมดสัญญา กรมธนารักษ์จำเป็นต้องเปิดประมูลใหม่เพื่อให้โครงการดังกล่าวเดินหน้าต่อไปได้ การประมูลโครงการท่อส่งน้ำภาคตะวันออกไม่ใช้วิธีการประมูลทั่วไปและไม่เชิญบริษัทใหญ่ร่วมประมูล เพราะว่าบริษัทส่วนใหญ่เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง กรมธนารักษ์ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างที่ราชพัสดุ โครงการท่อส่งน้ำอีอีซีในภาคตะวันออกเป็นกิจการโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของอีอีซี ว่าน้ำจะต้องมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพในการจ่ายน้ำ การที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนั้น กรมธนารักษ์จึงได้ไปจ้างที่ปรึกษาเพื่อมาเป็นที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์แนวทางและการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนในการให้เอกชนมาเช่าบริหารระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก จากผลการศึกษาทางกรมธนารักษ์ได้จ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งทำเกี่ยวกับพืชผลและน้ำเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรู้และความสามารถในเรื่องนี้ รวมถึงได้ศึกษาเรื่องผลประโยชน์ตอบแทน

ให้กับรัฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีข้อเสนอแนะแนวทางให้ใช้วิธีคัดเลือกในการหาผู้มาร่วมทุนบริหารจัดการโครงการท่อส่งน้ำในครั้งนี้ โดยพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างที่ราชพัสดุให้ทำได้ 3 วิธีการ ได้แก่ 1. ประมูลโดยวิธีการทั่วไป 2. ใช้วิธีคัดเลือก และ 3. ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ดังนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ลงไปตรวจสอบถึงความจำเป็นในการที่จะได้ผู้บริหารจัดการเช่าและบริหารจัดการน้ำนั้น จึงให้ใช้วิธีคัดเลือกผู้ประมูล อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเพื่อเลือกเอกชนมาดำเนินการ ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นว่า ควรจะใช้วิธีดังกล่าว เป็นการประกาศเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะมาบริหารจัดการน้ำและเช่า รวมถึงเก็บผลประโยชน์ต่าง ๆ ดังนั้น กรมธนารักษ์จึงได้เปิดให้บริษัทเสนอตัวเข้ามา ปรากฏว่ามีอยู่ 5 บริษัท ที่กรมธนารักษ์กำหนดเลือกเข้ามา ส่วนการประสานส่วนภูมิภาคนั้น แจ้งว่า ไม่ประสงค์จะเข้าร่วม เนื่องจากติดข้อจำกัดด้านกฎหมายขององค์กร อย่างไรก็ตาม ท่อส่งน้ำของโครงการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เดิมทางบริษัท East Water บริหารมีสัญญากับกรมธนารักษ์ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เช่นสัญญาตั้งแต่ปี 2537 สิ้นสุดในปี 2566 ส่วนอีก 2 ส่วน ได้รับมอบมาจากกรมชลประทาน ซึ่งไม่ได้มีการเซ็นสัญญากับกรมธนารักษ์ เป็นการเข้าไปพ่วงก่อน โดยส่วนหนึ่งต้องจ่ายผลตอบแทนให้กับรัฐ 3 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสัญญาที่จะหมดในปี 2566 บริษัท East Water จ่ายให้รัฐร้อยละ 1 และหากไม่เร่งดำเนินการบริหารจัดการน้ำในปี 2566 ภาคตะวันออก ซึ่งมีอุตสาหกรรมมากมาย ซึ่งมีความสำคัญกับเศรษฐกิจของประเทศจะเสียหาย ทางกรมธนารักษ์จึงให้ความสำคัญในเรื่องนี้เพื่อความไม่ประมาท นอกจากนี้ คณะกรรมการมีสิทธิจัดการหากเกิดปัญหาที่ไม่สามารถอำนวยความสะดวกและเป็นธรรมและโปร่งใส ก็มีสิทธิที่จะยกเลิกได้ และคำสั่งศาลที่คุ้มครองชั่วคราวก็ไม่ได้ทำให้ฝ่ายใดเกิดความเสียหาย ตนได้ทำหน้าที่พิทักษ์ผลประโยชน์ของรัฐมาตลอด

**นายจตุ โกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์** ตอบชี้แจงว่า เมื่อตนมากำกับดูแลการเคหะแห่งชาติ มีหนี้สินรวม 35,419 ล้านบาท มีทรัพย์สินรวม 53,743 ล้านบาท และมีภาระจากโครงการเอื้ออาทรที่ขาดทุนสะสมถึง 38,843 ล้านบาท ต้องจ่ายดอกเบี้ยประจำปี จำนวน 600 ล้านบาท มีข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จึงได้สั่งการให้สำนักงานการเคหะแห่งชาติ ดำเนินการตรวจสอบความผิดปกติของการทำบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สินและเน้นว่าการเคหะแห่งชาติ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีไม่เพียงพอ มีระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ไม่ครอบคลุมธุรกิจ และเสนอให้แก้ไขระเบียบข้อบังคับ ซึ่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบและพบปัญหาเกี่ยวกับบริษัทลูก เป็นที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนมาเป็นเวลา 10 ปี และมีการตั้งญาติและบุคคลใกล้ชิดมาเป็นผู้บริหารของบริษัทลูก พร้อมสั่งให้คณะกรรมการของการเคหะแห่งชาติ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวกับผู้กระทำผิด ซึ่งคณะกรรมการได้ทำงานมา 2 ปี อย่างยากลำบากเพราะต้องสู้กับกลุ่มบุคคลที่ผูกขาดและหากินกับการเคหะแห่งชาติมายาวนาน คณะกรรมการมีการกำหนดระเบียบข้อบังคับให้ชัดเจน และตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานความผิดปกติไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นอกจากนั้นแล้ว มีการเร่งส่งคืนเงินประกันของโครงการบ้านเอื้ออาทร จำนวน 1,400 ล้านบาท ที่บริษัททั้งหลายนำมาวางประกันไว้กับการเคหะแห่งชาติไว้ภายใน 3 เดือน ทั้งยังปรับการจัดโครงสร้างภายในของ บริษัทลูก เพื่อให้มีความเข้มแข็งตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึง

ให้ปรับปรุงสถานะทางการเงินจากการขาดทุนให้ฟื้นตัวมาเป็นกำไรให้ได้ ทั้งยังตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบโครงการเอื้ออาทรซึ่งเป็นภาระของรัฐบาลมานานกว่า 17 ปีแล้ว พบว่านักธุรกิจที่มาทำมาหากินกับการเคหะแห่งชาติ ติดคุกไป 4 คน คณะกรรมการได้นำทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มาพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นให้มากที่สุด จัดระบบการเช่าใหม่ โดยอาคารเช่าเหมาที่หมดสัญญาแล้วมาบริหารเอง สำหรับประเด็นการตั้งคนใกล้ชิดเป็นคณะกรรมการการเคหะแห่งชาตินั้น ตนยืนยันว่าไม่ได้ทำเพราะการคัดเลือกบุคคลที่เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจต้องผ่านขั้นตอน ถึง 4 ขั้นตอน และมีกฎหมายที่ชัดเจนสำหรับประเด็นการทุจริต 3G ICT ตนขอยืนยันว่า เมื่อตนเข้ามารับตำแหน่ง ได้ประมูล 3G ในราคาประมูลที่ประหยัดได้ถึง 12,000 ล้านบาท สำหรับประเด็นการกดดันให้ผู้อำนวยการการเคหะแห่งชาติให้ลาออก ซึ่งผู้อำนวยการลาออกเพราะปัญหาสุขภาพ ไม่ใช่ตนกดดันแต่อย่างใด นอกจากนั้นแล้ว ประเด็นโครงการบ้านเคหะสุขประชา เป็นการสร้างบ้านเชิงพาณิชย์เพื่อให้ประชาชนเช่าอยู่ในราคาที่เหมาะสมอยู่ได้ตลอดชีวิต รวมทั้งสร้างตลาด และสร้างบรรยากาศที่ดีให้คนอาศัยอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นโครงการใหม่ของการเคหะแห่งชาติ

**สมาชิกฯ อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม** ในประเด็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ว่าเป็นกฎหมายที่ดี แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนำมาใช้ขณะที่ยังไม่มีความพร้อม เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง โดยแต่งตั้งที่ปรึกษาที่เป็นคนสนิท มีความแนบแน่น ที่สำคัญเป็นผู้บริหารของบริษัทที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ถือว่าไม่เหมาะสม อีกทั้งที่ปรึกษารายนี้ยังเป็นกรรมการในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีอำนาจหน้าที่อนุมัติแผนการดำเนินงาน แผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานฯ เมื่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ยังไม่มีความพร้อม จึงมีการประชาสัมพันธ์ โดยตั้งงบประมาณดำเนินการ จำนวน 220 ล้านบาท แต่มีการประมูลได้ในวงเงิน จำนวน 219 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการลือสเปกศูนย์ดิจิทัลชุมชน เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง เริ่มจากปี พ.ศ. 2563 ทางสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ทำสัญญากับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) จัดทำศูนย์ดิจิทัลชุมชนมีการเซ็นสัญญา 250 ศูนย์ วงเงิน 277 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ยังดำเนินการไม่เสร็จสมบูรณ์ ต่อมาในปี 2564 มีการตั้งงบประมาณอีกจำนวน 500 ล้านบาท เพื่อจะตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนอีก 500 แห่ง สิ่งที่น่ากังวล คือ TOR ไม่มีการระบุว่าต้องเป็นของใหม่ และยังระบุด้วยว่าให้ใช้เวลา 15 วัน เพื่อให้ได้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนในกลุ่มแรก 250 ศูนย์ อย่างไรก็ตาม หากมีการลือสเปกเช่นนี้ จึงมีเพียงผู้รับเหมารายเดิมเท่านั้น เพราะหากเป็นผู้รับเหมาใหม่คงจัดเตรียมรายละเอียดไม่ทัน อย่างไรก็ตาม ความเป็นจริงแล้วในขณะนี้ต้องมีศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศ จำนวน 750 ศูนย์ แต่มีเพียง 500 ศูนย์ จึงตั้งข้อสงสัยว่าจำนวนเงิน 250 ล้านบาท ทำให้เงินหายไปไหน ทำให้ประชาชนเสียผลประโยชน์ สำหรับเกณฑ์การพิจารณาปกติกรมบัญชีกลางจะใช้เกณฑ์ราคาเป็นตัวกำหนด แต่กลับใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา ซึ่งทำให้ประชาชนมีความคลางแคลงใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีที่เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตนเอง

**นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม** ตอบชี้แจงว่า กรณีที่มีเพื่อนของตนเข้ามาเป็นที่ปรึกษานั้น ตนเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอุทิศตนเพื่อบ้านเมือง โดยไม่รับค่าตอบแทนใด ๆ ถือว่าเป็นประโยชน์และไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ สำหรับโครงการดิจิทัลชุมชนในปี 2563 - 2564 ซึ่งโครงการได้จบสิ้นแล้ว และไม่มีการทุจริตแต่อย่างใด

**สมาชิกฯ อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี** ในประเด็นเกี่ยวกับนาฬิกาหรุ จำนวน 20 เรือน ที่ไม่สามารถพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) ตรวจสอบแล้ว แต่ไม่สามารถตรวจสอบให้เกิดความกระจ่างแก่ประชาชนได้ และขอตั้งข้อสังเกตว่า หน่วยงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระหรือไม่ แต่จากการตรวจสอบพบว่า ป.ป.ช.ได้มีการแต่งตั้งเมื่อสมัยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผู้บริหารประเทศ ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ใช้อำนาจแทรกแซงองค์การตรวจสอบใช่หรือไม่ ส่วนประเด็นยาเสพติดในปัจจุบันพบว่าการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและรุนแรงมากขึ้นก่อให้เกิดความสูญเสียกับประเทศชาติหลายด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม รัฐบาลได้ปล่อยปละละเลย ปัจจุบันพบว่าเด็กเยาวชน ติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลไม่ได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาในสังคม เช่น บุตรทำร้ายบิดามารดา หรือบุคคลในครอบครัว การจับกุมการค้ายาเสพติดในบางครั้ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียเรียกรับผลประโยชน์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้รัฐบาลจะแก้ไขปัญหาอย่างไร ยิ่งรัฐบาลอยู่นาน ยาเสพติดยิ่งถูกลง เดิมยาบ้าเม็ดละ 180-200 บาท แต่วันนี้เหลือเม็ดละ 30 บาท ยาเสพติดถือเป็นวงจรอุบาทว์ ที่ผ่านมามีการจับยาบ้าล็อตใหญ่ รัฐบาลได้แสดงสถิติบ้างหรือไม่ ไม่อยากให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของยาเสพติดข้ามชาติ

**พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี** ตอบชี้แจงว่า ข้อกล่าวหาของผู้อภิปรายเกี่ยวกับนาฬิกาหุ นั้นไม่สามารถตอบได้ เพราะไม่อาจก้าวล่วงคำวินิจฉัยของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และขอยืนยันว่า ตนมีเพื่อนที่ดีจึงอาศัยพึ่งพากันได้ สนิทกันทั้งครอบครัว สำหรับปัญหายาเสพติด เป็นมหันตภัยที่ร้ายแรงของประเทศชาติ ดังนั้น รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวมาก เพราะจะทำให้เกิดปัญหากับสังคม เป็นบ่อนทำลายสถาบันครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมอย่างมาก รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวซึ่งรัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 โดยเน้นการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ โดยถือว่าผู้เสพยาและผู้ติดยาเป็นผู้ป่วย ซึ่งขณะนี้ได้ทำอนุบัญญัติ หรือกฎหมายลำดับรองแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ไม่สามารถรอได้จึงได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ไปพลางก่อน และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ควบคู่กันไปเป็นการบำบัดรักษา และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยตั้งแต่ใช้ระบบสายด่วน 1567 และภาคีเครือข่าย พร้อมทั้งรับส่งผู้ป่วยไปยังศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาล และเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจรวมทั้งฟื้นฟูสภาพทางสังคมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและประกอบสัมมาอาชีพได้ต่อไป ถือเป็นภารกิจคืนคนดีกลับสู่สังคม อย่างไรก็ตาม



มีการจับกุมการค้ายาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งได้กำชับให้หน่วยงานด้านความมั่นคงให้ดำเนินการจับกุมและเฝ้าระวังการขนยาเสพติดเข้ามาตามแนวเขตชายแดนของประเทศไทยด้วย

**พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี** ตอบชี้แจงว่า ขอขอบคุณสำหรับข้อห่วงใยของสมาชิกเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดซึ่งรัฐบาลถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดของรัฐบาล ซึ่งมีการดำเนินการในทุกขั้นตอนทั้งการป้องกัน การปราบปราม และการฟื้นฟู เพื่อนำคนเหล่านั้นกลับสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการจับกุมการขนยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทย ขณะนี้รัฐบาลจับกุมได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งคุณภาพของยาเสพติดรุนแรงมากขึ้น จึงขอความร่วมมือจากภาคประชาสังคมที่มีเบาะแสสามารถแจ้งมายังรัฐบาลได้ ทางรัฐบาลก็ยินดีให้ความร่วมมือและพร้อมจะดูแลความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแสเป็นกรณีพิเศษด้วย

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมว่าข้อตกลงร่วมระหว่างคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ในการอภิปรายว่า ฝ่ายค้านจะมีเวลาในการอภิปรายทั้งหมด จำนวน 45 ชั่วโมง เฉลี่ยวันละ 11 ชั่วโมง ฝ่ายรัฐบาลสามารถตอบชี้แจงในช่วงกลางวันประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง และสามารถตอบในเวลาหลังเที่ยงคืนได้ไม่จำกัดเวลา

**สมาชิกฯ อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย** ประเด็นการทุจริตในโครงการเอกชนร่วมทุนน้ำประปาปทุมธานี-รังสิต ทำให้รัฐบาลเสียหาย 36,513 ล้านบาท โดยกระทำความผิดดังนี้ 1. ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ขาดหลักธรรมาภิบาล บริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง ใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตของหน่วยงานในกำกับอย่างกว้างขวาง เมื่อรู้ว่าการทุจริตไม่ระงับ ยับยั้ง แต่กลับรู้เห็นเป็นใจ ยินยอมให้มีการกระทำความผิดจนทำให้เกิดการทุจริต ทำให้ระบบราชการและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 2. มีพฤติกรรมที่จงใจสมคบคิด โดยการแบ่งหน้าที่กันทำการทุจริต ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและภาคเอกชน ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ ซึ่งได้ทำกันเป็นกระบวนการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนรายเดียว โดยจะต่อสัญญาโครงการเอกชนร่วมทุนน้ำประปาปทุมธานี - รังสิตออกไปอีก 20 ปี ซึ่งการประปาเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลควรให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียประโยชน์

**พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย** ตอบชี้แจงว่า ประเด็นการประปาส่วนภูมิภาค ทำสัญญากับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง โดยสัญญามีระยะเวลา จำนวน 25 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2541 และจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 14 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนรัฐบาลนี้จะเข้ามาบริหารประเทศ ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า หากการประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการเองจะคุ้มกว่า และหากครบสัญญาแล้ว ขอยืนยันว่าจะไม่มีการต่อสัญญา และจะให้การประปาดำเนินการบริหารเองเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน

**สมาชิกฯ อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม** เกี่ยวกับการบริหารประเทศ ที่ผิดพลาดล้มเหลวไม่สามารถแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ให้กับประเทศไม่สามารถสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชน ตลอดระยะเวลา 8 ปีแห่งมหาวิกฤติของคนไทย เริ่มจากวิกฤตินี้สิน รายได้ต่อหัวของประชาชนไม่เพียงพอ วิกฤติด้านการสาธารณสุขที่ล้มเหลวทำให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) วิกฤติด้านการท่องเที่ยว ด้านอุตสาหกรรม การบริหารของรัฐบาลทำให้เศรษฐกิจล้มเหลว ทำให้เกิดปัญหาการทุจริตคอร์ปชั่น ประชาชนในประเทศเกิดความแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่ายมากขึ้น การบริหารราชการโดยไม่เคารพหลักนิติรัฐ นิติธรรม นอกจากนี้ ราคาพลังงานยังสูงขึ้น รายจ่ายเพิ่มขึ้นทุกวัน ทำให้ประชาชนเดือดร้อน มีการฉกชิงวิ่งราว คนฆ่าตัวตาย หนีพิษเศรษฐกิจทำให้ประชาชนมองไม่เห็นอนาคต การบริหารงานของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สร้างความเดือดร้อน ประชาชนยากจนลง เจอกับภาวะเงินเฟ้อ ราคาสินค้าแพง ภาคธุรกิจแข่งขันกับเขาไม่ได้ รัฐบาลขาดความเข้าใจการลงทุน ไม่มีความสามารถในการแข่งขัน เกิดการคอร์ปชั่น ขณะที่รัฐบาลเตรียมจะขึ้นค่าไฟฟ้า เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุน คนใกล้ชิด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ค่าไฟฟ้าที่เพิ่มไม่ได้มาจากสาเหตุเชื้อเพลิงแพงอย่างเดียว แต่มาจากการเอื้อกลุ่มทุน ประชาชนเหมือนถูกยักยอกเงินค่าไฟฟ้า จำนวน 0.24 บาทต่อหน่วย และตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมาประชาชนเป็นหนี้เพิ่มขึ้น 4 ล้านล้านบาท แต่กลุ่มทุนรวยขึ้น 2 ล้านล้านบาท นอกจากนี้ ประเทศไทยยังไม่เหมาะสมที่จะเป็นฐานการผลิตรถยนต์ จะทำให้ล่มสลายด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ความเสียหายที่เกิดขึ้นรัฐบาลจะชดใช้อย่างไร

เมื่อมีการอภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ ได้นัดประชุมต่อในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 นาฬิกา และสั่งพักการประชุมเวลา 00.33 นาฬิกา

พักประชุมเวลา 00.33 นาฬิกา

\*\*\*\*\*

จัดทำโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์  
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร